
Flensborgarhöfn og Óseyrarsvæði

Samráðsnefnd um gerð rammaskipulags

3. fundur

Fimmtudaginn, 13. september kl. 11 í Hafnarborg

Mætt:  Kristín Thoroddsen, Ágúst Bjarni Garðarson,  Ólafur Ingi Tómasson, Gylfi Ingvarsson, 
Þormóður Sveinsson og Lúðvík Geirsson.  Karólína Helga Símonardóttir boðaði forföll.

1) Fundur samráðsnefndar með lóðarhöfum og hagsmunaaðilum við Flensborgarhöfn hófst kl. 
11.00   Alls mættu um 20 lóðarhafar á fundinn frá flestum lóðum á svæðinu.   Kristín setti 
fundinn og stýrði honum. Þormóður kynnti skipulagsferli og vinnu varðandi rammaskipulag.  
Fjölmargar fyrirspurnir fundarmanna og umræður.  Fundi lauk kl. 12.30.

2) Fundur samráðsnefndar með lóðarhöfum og hagsmunaaðilum við Óseyrarsvæði hófst kl. 13.00   
Alls mættu um 10 lóðarhafar á fundinn frá nær öllum lóðum á svæðinu.   Kristín setti fundinn og 
stýrði honum. Ólafur Ingi kynnti skipulagsferli og vinnu varðandi rammaskipulag.  Fjölmargar 
fyrirspurnir fundarmanna og umræður.  Fundi lauk kl. 14.30.

3) Fundur samráðsnefndar með lóðarhöfum og hagsmunaaðilum við Fornubúðir hófst kl. 15.00   
Alls mættu 5 lóðarhafar á fundinn frá nær öllum lóðum á svæðinu.   Kristín setti fundinn og stýrði 
honum. Ólafur Ingi kynnti skipulagsferli og vinnu varðandi rammaskipulag.  Fjölmargar 
fyrirspurnir fundarmanna og umræður.  Fundi lauk kl. 16.15.

4) Fulltrúar samráðsnefndar fóru yfir umræður á fundunum og voru sammála um að þeir hafi tekist 
vel og verið um margt upplýsandi bæði fyrir lóðarhafa og hafnar- og bæjaryfirvöld varðandi 
frekari vinnu og samtal varðandi gerð rammaskipulags fyrir svæðið.  Lúðvík mun taka saman 
yfirlit um helstu atriði, fyrirspurnir og ábendingar sem komu fram á fundunum.

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 16:30
LG ritaði fundargerð


